

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

COM7 - เคล็ดไม่ลับ ที่เขียนบอก

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

จริงๆ แล้ว หุ้น COM7 นั้น เคยเป็นหุ้นเด่นมากๆ ของเหนือเมฆมาแล้วปีหนึ่ง ซึ่งหลังจากนั้น ก็ได้ตามอีกเลย ซึ่งตอนนั้น เคยเอาเป็นหุ้นเด่น ตอนราคาแถวๆ 5 บาทกว่าๆ ให้เป้า 12 หลังจากรอบแรกที่ถึง 12 ไปแล้ว มีลงไปถึง 8 แล้วก็ขึ้นไปถึง 14+/- แล้วยังลงต่อเนื่องไปถึง 10+/- จนขึ้นมาถึงทุกวันนี้ ก็ 15+/-... แล้วซึ่งจะมาดูตอนนี้นะนะ ไม่แพงไปหน่อยหรือ... ที่เอามาวันนี้ ก็ไม่ใช่อะไรครับ แค่จำเอาเคล็ดลับของเขียนท่านหนึ่ง (ระดับพันล้านเหมือนกัน) จะมากล่าวให้ถึงวิธีดูของเขา ว่าทำไมเขาถึงซื้อ COM7 ที่ระดับ 10 บท ในปี 2017 แล้วเขาจะหวังไปขายที่ระดับไหนอย่างไร... บางครั้ง เคล็ดลับเทคนิคอาจจะต้องของใครของมัน แล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับนิสัยการลงทุน หรือ ความตั้งใจในการจะลงทุนในหุ้นนั้นด้วย อาจจะเก่งกำไรมากไป จะเอาเคล็ดวิชาของคนที่เล่นลงทุนไปใช้ก็ได้ คนที่ลงทุนจริงๆ จะเอาเคล็ดวิชาในการเก็งกำไรไปใช้มากกว่า ก็ได้... ของอย่างนี้ ต้องถูกสูตร ถูกนิสัย และอาจจะมีการปรับการใช้งานด้วย... แล้วเหนือเมฆก็ไม่สามารถจะกล่าวได้อย่างเต็มปากว่า เคล็ดที่เขียนท่านที่บอกมา จะได้ผลกับหุ้นทุกตัว แต่ก็อาจจะไม่ถึงกับทำให้เสียหายมากนัก หรืออาจจะไม่เสียหายเลยก็เป็นได้... เอาเป็นว่า ถ้าอ่านในส่วนของคุณเห็นจากสัญญาณทางเทคนิคแล้ว ก็ลองๆ เอาไปใช้ดูนะครับ ซึ่งจริงๆ แล้ว ก็แค่เคล็ดลับเดียวเท่านั้นคือเรื่องของ MA75weeks ... ซึ่งมันก็ไม่ต่างกับ การใช้ MA. ที่เราใช้กันทั่วๆ ไปหรอก เพียงแต่ MA75weeks มองอย่างไร วิเคราะห์อย่างไรมากกว่าเท่านั้น อาจไม่ใช่แค่ ราคาอยู่เหนือ MA. หรือ ต่ำ MA. เพียงอย่างเดียว

ดูตามเกม...

ราคาก็ขึ้นมาสูงมาก จนบางครั้ง เหนือเมฆก็ยังไม่กล้าจะให้เข้าซื้อตอนนั้นเลย แต่ที่เอามาดูเกม เพื่อให้เห็นลองไปใช้กับตัวอื่น ๆ ดูนะครับ หรือ ถ้าใครจะมีหุ้นตัวนี้ไว้อยาวๆ ก็ลองดูได้ครับ

แนวรับ

: ... ถ้าจะรับ ก็ 15.4-15.2 หรือ ถ้ายืน 15.9 ได้จริง ก็ตามน้ำได้

เป้าหมาย

: ... การลงทุนยาว ๆ อย่างน้อย 22.0 หวังได้ แต่ถ้าจริง ๆ มอง 29

Price Chart...(COM7)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น COM7... ตามที่กล่าวว่า เคล็ดไม่ลับก็เพราะเขียนบอกมานั่นเอง จึงไม่ใช่เรื่องเป็นความลับ เขาบอกว่า หุ้นตัวไหน ที่ราคาขึ้นบน MA75weeks ได้แล้ว MA75weeks หักหัวขึ้น หรือ เป็นขาขึ้น ถือว่าหุ้นตัวนั้น น่าสนใจ ยิ่งถ้าราคาอยู่ใกล้ๆ เส้นในช่วงที่เส้นหักหัวขึ้น หรือเป็นขาขึ้นนั้น ยิ่งดี... ซึ่งถ้าดูตามภาพที่ราคา 10+/- เป็นราคาที่ลงมาหา MA75weeks พอดีแล้ว MA75weeks ก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นเสียด้วย... ถึงว่า จะลงต่อหรือไม่ เขาบอกไม่สนใจ ยิ่งก็ต้องซื้อไว้ แล้วพอถึงมาถึงจนเห็น All Time High เขาก็บอกว่า ดูน่าจะเป็นคลื่น 3 ดังนั้น ก็ลองหาเป้าหมายก่อนตัวลี จะได้ อย่างน้อยๆ ต้อง 22 แต่ถ้าเป็นคลื่น 3 จริง น่าจะมี 29